

THÔNG BÁO
Công khai các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho năm học 2022-2023

STT	Trình độ/hình thức đào tạo	Nội dung chính sách và hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt
1	Học viên cao học.	<ul style="list-style-type: none">- Các hoạt động ngoại khóa; các câu lạc bộ; các cuộc thi.;- Các thủ tục làm thẻ liên kết học viên;- Thủ tục mua BHYT;- Xác nhận các loại giấy tờ cho học viên khi có nhu cầu như;- Giải đáp các thắc mắc của học viên.
2	Sinh viên đại học chính quy.	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp các thông tin về Miễn, giảm học phí; Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập;- Cung cấp các thông tin về thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập;- Các hoạt động ngoại khóa; các câu lạc bộ; các cuộc thi.;- Các thủ tục làm thẻ liên kết, sinh viên;- Thủ tục mua BHYT;- Xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên khi có nhu cầu như: Làm vé xe buýt, vay vốn sinh viên,;- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên.
3	Sinh viên liên thông lên trình độ đại học chính quy.	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp các thông tin về Miễn, giảm học phí; Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập;- Cung cấp các thông tin về thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập;- Các hoạt động ngoại khóa; các câu lạc bộ; các cuộc thi.;- Các thủ tục làm thẻ liên kết, sinh viên;- Thủ tục mua BHYT;- Xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên khi có nhu cầu như: Làm vé xe buýt, vay vốn sinh viên,;- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên.
4	Sinh viên đại học vừa làm vừa học.	<ul style="list-style-type: none">- Các hoạt động ngoại khóa; các câu lạc bộ; các cuộc thi.;- Các thủ tục làm thẻ liên kết, sinh viên;- Thủ tục mua BHYT;- Xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên khi có nhu cầu như: Làm vé xe buýt, vay vốn sinh viên,;- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên.
5	Sinh viên liên thông lên trình độ đại học vừa làm vừa học.	<ul style="list-style-type: none">- Các hoạt động ngoại khóa; các câu lạc bộ; các cuộc thi.;- Các thủ tục làm thẻ liên kết, sinh viên;- Thủ tục mua BHYT;- Xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên khi có nhu cầu như: Làm

STT	Trình độ/hình thức đào tạo	Nội dung chính sách và hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt
		vé xe buýt, vay vốn sinh viên,; - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG**



Nguyễn Thị Thanh Tâm